



ข่าวที่ ๑ / มีนาคม ๒๕๕๗

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถ และตรวจสอบการติดตั้งแก๊ส LPG/NGV ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ฟรี ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ ๑ (ข้างห้างฯ โลตัส) ตามวันและเวลาราชการ

นายศิริ บุญธรรมกุล ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีข่าวการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพความบกพร่องของตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบต่างๆ ดังนั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๗ ที่จะมีการเดินทางของประชาชนโดยรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สาธารณะต่างๆ เป็นจำนวนมาก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการดังกล่าวได้กำหนดให้มีกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยไว้ก่อน” และกิจกรรม “ตรวจรถแก๊ส ก่อนใช้ ปลอดภัยไว้ก่อน” โดยเปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถเบื้องต้น และตรวจสอบการติดตั้ง มาตรฐานอุปกรณ์ และตรวจสอบจุดต่อเชื่อมต่างๆ ของรถที่ติดตั้งแก๊สเป็นเชื้อเพลิง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ ๑ (ข้างห้างฯ โลตัส) ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๗ ต่อไป

นายศิริ บุญธรรมกุล กล่าวต่อไปว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ไทยเอ็น จำกัด ได้จัดช่างผู้มีความชำนาญเกี่ยวกับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และเครื่องยนต์ดีเซล รวมทั้งช่างผู้ชำนาญเกี่ยวกับการใช้รถที่ใช้ที่ติดตั้งแก๊สเป็นเชื้อเพลิง เปิดให้บริการตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถ และตรวจสอบการติดตั้ง มาตรฐานอุปกรณ์ และตรวจสอบจุดต่อเชื่อมต่างๆ ของรถที่ติดตั้งแก๊สเป็นเชื้อเพลิง ระหว่างวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ ๑ (ข้างห้างฯ โลตัส) ตามวันและเวลาราชการ

นอกจากนี้สำนักงานขนส่งได้ร่วมกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ /รถจักรยานยนต์ ศูนย์บริการติดตั้งแก๊ส LPG/NGV และสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ เปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของตัวรถ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาสาขาทุกแห่ง ศูนย์บริการรถยนต์ /รถจักรยานยนต์ ศูนย์บริการติดตั้งแก๊ส LPG/NGV และสถานตรวจสภาพรถเอกชน ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนนำรถเข้ารับการตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถ และตรวจสอบการติดตั้ง มาตรฐานอุปกรณ์ และตรวจสอบจุดต่อเชื่อมต่างๆ ของรถที่ติดตั้งแก๊สเป็นเชื้อเพลิง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไปด้วย หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐-๔๔๓๗-๑๓๓๒ ต่อ ๑๒ ในวันและเวลาราชการ